



ที่ อว ๐๒๐๑.๒/ว ๓๘๕๕

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนพระราม ๖ ราชเทวี กทม. ๑๐๕๐๐

๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ

เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๓๓.๑(๒.๒๒)/ว๑๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๓๓.๑(๒.๒๒)/ว๓๕๙ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ - ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหารือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นการภายในก่อน เพื่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะได้พิจารณาวินิจฉัย หากคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่อาจวินิจฉัยได้ ก็ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหารือไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเรียนว่า ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังมีการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยไม่หารือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นการภายในก่อน ซึ่งโดยหลักการการหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบนั้น สถาบันอุดมศึกษาของรัฐควรจะได้หารือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นการภายในก่อน เนื่องจากปัญหาที่หารือนั้นอาจไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมาย แต่เป็นปัญหาข้อเท็จจริง หรือเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือเป็นปัญหาในทำนองเดียวกันที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานหรือบุคลากรในสังกัด ที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้มีข้อวินิจฉัยหรือวางแนวทางการปฏิบัติไว้แล้ว ดังนั้น เพื่อลดปริมาณข้อหารือซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ จึงขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ประสงค์จะขอหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอให้หารือคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมายของ

/สถาบัน...

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเป็นการภายในก่อน หากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐยังมีข้อสงสัยหรือไม่อาจ
วินิจฉัยได้ ก็ให้หารือไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวันนี่ นนทศิริ)

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๐๗

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๓